

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๘ ๒ ๕ ๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ โรงแรม ภูเก็ต การ์เด็น คลิฟ ของบริษัท ภูเก็ต การ์เด็น คลิฟ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๕๘๒๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๑๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากบริษัท ภูเก็ต การ์เด็น คลิฟ จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการ โรงแรม ภูเก็ต การ์เด็น คลิฟ จากเดิม “บริษัท ภูเก็ต การ์เด็น คลิฟ จำกัด” เป็น “บริษัท ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด” โดยจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อมาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็น “โรงแรม เดอะ เวสทิน สีเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต” และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทโรงแรม จากเดิม “ประเภท ๒” เป็น “ประเภท ๓” และการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากเดิม “บริษัท ภูเก็ต การ์เด็น คลิฟ จำกัด” เปลี่ยนเป็น “บริษัท ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด” โดยให้ บริษัท ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับความเห็นชอบรายงานฯ ที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ ที่กำหนดไว้ว่า หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ และกรณีโครงการฯ

จัดทำ...

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาความสอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จึงให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา เอี่ยมลนัตร์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายสิทธิชัย ชิกฉินชูวัย)

ผอ.กปผ.

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ทำ
ผู้ตรวจ
นายสัญญา สิบสิงห์
ผอ.กลุ่มงานอาคาร